

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7117, 7123 โทรสาร 0 2591 8474

<http://www.fda.moph.go.th>



FDAThai



FDAThai



อยากหุ่นดีฟังระวัง!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสวมเลข อย. ที่ยกเลิกแล้ว

อย.เตือน! อย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “CORDIA เพรียวพลัส” พบมีการสวมเลข อย. ที่แจ้งยกเลิกทะเบียนแล้ว และโฆษณาโอ้อวดช่วยลดน้ำหนัก ล่าสุด สั่งระงับโฆษณาทางสื่อออนไลน์แล้ว ย้ำ! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ช่วยลดน้ำหนัก เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียง

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CORDIA Pure Plus ทางเฟซบุ๊กชื่อ Cordia Strong โดยมีข้อความระบุในโฆษณาว่า ลดจริงไม่มโน 14 กก. ใน 2 เดือน...ช่วยให้คุณผอมได้สมใจอยาก... ฉลากระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-01057-1-0051 ซึ่งเป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา คอร์เดีย และผู้ประกอบการได้แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้ว นอกจากนี้การโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาต อย. จึงได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนสาวอยากผอม อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอ้างลดความอ้วนมารับประทาน โดยเฉพาะทางร้านค้าออนไลน์ ทางสื่อต่าง ๆ เพราะมักมีการลักลอบใส่สารไซบูทรามินในผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างลดน้ำหนัก ส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา คือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวล ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และหากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ อย. จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว 29 พฤศจิกายน 2561 ข่าวแจก 19 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



/FDATHAI